

# เส้นทางการจัดการขยะอันตราย

## สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้

1

### การเลือกรูปแบบและวิธีการแยกทิ้งที่เหมาะสม

โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ การแยกทิ้ง ณ ที่อยู่อาศัยเพื่อให้ยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยทั่วไปที่มีช่องรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนเก็บรวบรวม, การกำหนดเวลาในการจัดเก็บ, การนำไปทิ้งยังภาชนะรองรับหรือตู้รองรับแบบแยกประเภทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกไว้ให้ หรือการรวบรวมไปทิ้งในงานกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ



2

### การแยกทิ้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรดำเนินการจัดให้มีภาชนะ หรือตู้สำหรับรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน มีช่องทิ้งขนาดพอเหมาะกับแต่ละประเภท และสามารถสังเกตได้ง่าย



3

### การเก็บรวบรวม

จัดเตรียมยานพาหนะเก็บรวบรวมให้เพียงพอต่อการบริการ โดยอาจเป็นรถหรือเรือตามลักษณะของการอยู่อาศัยในชุมชน

ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวม : ควรสวมเสื้อผ้าที่รัดกุมและสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเหมาะสม  
พนักงานขับยานพาหนะ : ดูแลรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี จัดตารางเวลาในการเก็บรวบรวมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และไม่ระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

รวมทั้งมีการตรวจสอบสุขภาพ และจัดฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



4

### การเก็บกัก

จัดเตรียมสถานที่กักเก็บที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์สำหรับการจัดการสารเคมีหกหรือไหล ทำป้ายหรือข้อความแสดง "สถานที่เก็บกักของเสียอันตราย" พร้อมทั้งติดตั้งข้อมูลเกี่ยวกับสารอันตรายที่เป็นส่วนประกอบของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย



5

### การขนส่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาการรวมกลุ่มในพื้นที่ใกล้เคียง (Cluster) เพื่อดำเนินการขนส่งไปบำบัดหรือกำจัดร่วมกัน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



6

### การรีไซเคิล

มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ให้ส่งไปรีไซเคิลยังสถานที่รีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภท 105 หรือ 106



7

### การบำบัดหรือกำจัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไปบำบัดหรือกำจัดยังโรงงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภท 101 105 หรือ 106

